

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ฟื้นตัวต่อเนื่อง อานิสงค์จากการบริโภคภายในที่แข็งแกร่ง



นาย Pavit Ramachandran ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ประจำประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า อุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ สวนทางกับอุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งธนาคาร ADB คาดการณ์ว่า GDP ของฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6 ในปีนี้ และร้อยละ 6.2 ในปี 2567 นับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6 - 7 ในปีนี้ และร้อยละ 6.5 - 8 ในปี 2567 นอกจากนี้ ธนาคาร ADB ยังได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของฟิลิปปินส์ล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 5.4 นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.2 สูงกว่าที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ตั้งเป้าไว้ทั้งปีที่ร้อยละ 5.4 ขณะที่ธนาคาร ADB คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ในปีนี้ และจะลดลงเหลือร้อยละ 4 ในปี 2567

อย่างไรก็ตาม นาย Pavit Ramachandran กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง แต่ฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญต่อความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและอุปทานอาหาร โดยคาดการณ์ว่าสภาพอากาศเอลนีโญยังคงมีให้เห็นในฟิลิปปินส์จนถึงไตรมาสแรกของปี 2567 และขณะนี้กำลังแสดงสัญญาณว่าจะรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยตามรายงานของสำนักงานบริหารบรรยากาศ ธรณีฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ของฟิลิปปินส์ (PAGASA) ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ของประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศดังกล่าวจะเพิ่มความท้าทายในการจัดหาอาหารอีกครั้ง และสร้างแรงกดดันต่อราคาโลกและในประเทศ นอกจากนี้ นาย Pavit Ramachandran กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้ว อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น และความตึงเครียดทางการเมืองอาจทำให้

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจและการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

อุปสงค์ภายนอกลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ด้วย และความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย อาจทำให้เกิดความท้าทายด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็นอีกครั้ง ขณะที่นาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการองค์การเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (NEDA) กล่าวว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของ GDP ไม่มากนัก และไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตาม เลขาธิการ NEDA เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนภาคการเกษตร เนื่องจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่มีคนจนจำนวนมากทำงานอยู่ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษและต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกในการจัดหามาตรการช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรได้รับการดูแล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมถึงเงินอุดหนุนบางรูปแบบ

ทั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งสุดท้ายของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในปี 2562 โดยมีการประเมินความเสียหายทางการเกษตรสูงถึง 8 พันล้านเปโซ สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญที่เลวร้ายที่สุดของประเทศเกิดขึ้นในปี 2541 ซึ่งได้ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 0.5 ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงร้อยละ 7

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีอัตราการขยายอย่างโดดเด่น และเศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกน้อย แต่มีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของฟิลิปปินส์เป็นภาคส่วนสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็น 3 ใน 4 หรือร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริโภคภาคครัวเรือนมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยล่าสุดในปีไตรมาสแรกของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 6.3 โดยการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีมูลค่ามากที่สุด อยู่ที่ 1.27 ล้านเปโซ ขยายตัวร้อยละ 0.8 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่าเพลิง มีมูลค่า 441,229 ล้านเปโซ ขยายตัวร้อยละ 3.7 และค่าขนส่งมีมูลค่า 357,421 ขยายตัวร้อยละ 14.4 ตามลำดับ ทั้งนี้ การเติบโตของอุปสงค์ในประเทศฟิลิปปินส์ที่แข็งแกร่ง ช่วยส่งผลดีต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ารถยนต์และส่วนประกอบ สินค้าเครื่องสำอางและบำรุงผิว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศ แต่อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยท้าทาย โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และอาจจะส่งผลกระทบต่อจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า ดังนั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

4 สิงหาคม 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจและการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ